



VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN VIỆT NAM, PHÁT HUY CAO ĐỘ SỨC MẠNH QUỐC GIA TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

LÊ HẢI BÌNH*

Phát huy các giá trị nhân văn trong dựng nước và giữ nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở văn hóa, lịch sử Việt Nam và chủ nghĩa nhân văn mác-xít, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng nhân văn Việt Nam, đặc biệt tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bảo đảm sự thành công của tiến trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với quy luật thời đại và các giá trị trường tồn của nhân loại.

Tư tưởng nhân văn - “chìa khóa vàng” của sức mạnh Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng nêu rõ mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2025: “là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”; đến năm 2030: “là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; đến năm 2045: “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”⁽¹⁾, thể hiện khát vọng lớn lao của Đảng và của dân tộc ta. Để thực hiện tầm nhìn đó, với bối cảnh trong nước và quốc tế mang lại những cơ hội lớn nhưng khó khăn cũng không nhỏ, những thách thức rất khó lường như đại dịch COVID-19 đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống nhân loại nói chung và đất nước ta nói riêng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần phát huy cao độ sức mạnh dân tộc, trong đó có sức mạnh của tư tưởng nhân văn.

Nhìn lại chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, có thể nhận định, tư tưởng nhân văn là một trong những cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Đặc biệt, trên chặng đường hơn 90 năm của cách mạng Việt Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với các giá trị nhân văn cao đẹp, dân tộc ta đã huy động cao nhất sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tập hợp lực lượng quốc tế một cách hiệu quả. Gần đây nhất, thâm nhuần tư tưởng nhân văn của dân tộc, Đảng ta đã xác định mục tiêu, phương thức chống dịch bệnh COVID-19 từ rất sớm, rất rõ ràng và đúng đắn, khơi dậy nguồn sức

* Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

(1) Xem: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 326 - 327

mạnh quốc gia to lớn, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam. Cũng như những thắng lợi to lớn khác của cách mạng Việt Nam, thành công trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho thấy, về cả lý luận và thực tiễn, vận dụng tư tưởng nhân văn Việt Nam là “chìa khóa vàng” cho việc phát huy cao độ sức mạnh dân tộc cũng như tập hợp lực lượng, huy động sự ủng hộ quốc tế. Theo nghĩa đó, “sức mạnh nhân văn” là một cấu phần quan trọng làm nên sức mạnh quốc gia Việt Nam.

Từ đầu thế kỷ XXI, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã thúc đẩy khái niệm “Chủ nghĩa nhân văn mới cho thế kỷ XXI”, trong đó nhấn mạnh việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, sự hợp tác toàn cầu để giải quyết các vấn đề chung, bảo đảm sự bình đẳng cho con người và phát triển bền vững⁽²⁾. Với quan niệm về nhân văn của UNESCO, có thể nói Việt Nam là trường hợp điển hình trong lịch sử nhân loại về phát huy giá trị nhân văn trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã bảo vệ độc lập, chủ quyền, tự do và bản sắc văn hóa của mình trước những kẻ thù mạnh mẽ nhất, hung bạo nhất, trong thế tương quan lực lượng rất chênh lệch. Một nguyên nhân thành công căn bản chính là việc phát huy những giá trị nhân văn cao cả. Trước mọi kẻ thù, người Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”. Lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do “kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”⁽³⁾. Ngay cả khi chiến thắng, ông cha ta

luôn mong muốn giữ gìn nền hòa bình bền vững bằng đường lối đối ngoại hòa hiếu, sẵn sàng hòa giải với kẻ thù xâm lược, “lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức”⁽⁴⁾.

Được sáng lập và rèn luyện bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 90 năm qua, dưới ánh sáng của chủ nghĩa nhân văn mác-xít và tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nêu cao ngọn cờ hòa bình, độc lập, tự do, vì nhân dân. Nhờ đó, dù trong bối cảnh tương quan lực lượng rất chênh lệch, Đảng đã huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành chính quyền trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, đại thắng trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ, qua đó hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do ngàn đời của dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh cách mạng đó, Đảng ta luôn nêu cao tinh thần chính nghĩa, khát vọng hòa bình và độc lập nhằm tạo dựng mặt trận ủng hộ Việt Nam, qua đó khai thác tối đa sức mạnh thời đại. Trong thời bình, với tư tưởng nhân văn của Bác “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”⁽⁵⁾, Đảng đã tập trung kiến thiết quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng dũng cảm tự đổi mới, thực hiện công cuộc đổi mới với mục tiêu vì nhân dân, vì một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa

(2) Xem: Irina Bokova: “A New humanism for the 21st Century”, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189775>

(3) *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2001, t. 12, tr. 33 - 34

(4) Nguyễn Trãi: *Bình Ngô Đại cáo*

(5) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 64

binh và giàu mạnh. Với đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, Việt Nam đã trở thành điểm sáng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự ổn định chính trị, kinh tế phát triển năng động, các chính sách an sinh xã hội ưu việt và luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhờ giữ gìn và phát huy các giá trị nhân văn mà chúng ta đã huy động được sức mạnh toàn dân, tận dụng sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp dân tộc vượt qua mọi thách thức trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Như vậy, giá trị nhân văn là một sức mạnh có tính điển hình của dân tộc Việt Nam, có những đặc trưng riêng, thể hiện cả trong hệ giá trị, thể chế, chính sách đối ngoại. Mục tiêu của sức mạnh nhân văn Việt Nam là vì con người, thu phục nhân tâm, đoàn kết quốc tế.

Phát huy tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới

Cơ sở của sức mạnh nhân văn truyền thống của dân tộc là các giá trị văn hóa và lịch sử Việt Nam, có thể cô đọng lại là truyền thống yêu hòa bình, kiên cường, bất khuất nhưng hòa hiếu, nêu cao độc lập, tự do nhưng sẵn sàng kết giao, vì nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị đó được hệ thống, bổ sung và củng cố. Tiếp cận chủ nghĩa nhân văn mác-xít, Bác Hồ đã vận dụng sáng tạo và phát triển

một cách khoa học các giá trị nhân văn Việt Nam, hình thành nên tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Theo Người, “Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”⁽⁶⁾.

Trên cơ sở các giá trị nhân văn truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại và dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh hướng tới giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và luôn gắn liền với mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc là cơ sở mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Độc lập dân tộc là điều kiện, cơ sở để giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì độc lập mới bền vững, hạnh phúc của nhân dân mới được thực sự, người lao động mới hoàn toàn được giải phóng. Người nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”⁽⁷⁾.

Sức mạnh trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh còn thể hiện ở lòng yêu thương con người, khoan dung, độ lượng. Người không chỉ yêu thương mọi người dân, mà

(6) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 15, tr. 668

(7) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 4, tr. 175

còn có lòng bao dung, nhân ái, vị tha đối với những người lầm đường lạc lối và cả tù binh. Người cũng kiên trì theo đuổi con đường giải phóng con người một cách triệt để nhằm xây dựng một chế độ xã hội trong đó con người có điều kiện phát triển toàn diện và phát huy cao nhất mọi năng lực sáng tạo vốn có của mình. Ngay từ những năm tháng hoạt động trên đất Pháp, Người đã thể hiện mục đích cao cả của mình “*La Paria* đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu, mục đích của báo chắc chắn sẽ đạt được: đó là giải phóng loài người”⁽⁸⁾. Đây chính là điểm mấu chốt khiến tư tưởng của Người trở thành ngọn cờ của dân tộc Việt Nam, của các dân tộc bị áp bức, rộng hơn là của tất cả nhân loại. Chính vì vậy mà tư tưởng và văn hóa của Người được coi là *nền văn hóa của tương lai*.

Trên cơ sở vận dụng những giá trị nhân văn mang tính phổ quát đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tranh thủ thành công sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và nhân loại tiến bộ đối với cách mạng Việt Nam. Người nhận định, tuy phong tục mỗi dân tộc mỗi khác, nhưng có một điều giống nhau là ưa sự lành và ghét sự dữ. Phát huy sự tương đồng về tình cảm yêu hòa bình, hữu nghị, lẽ phải và đạo lý của nhân loại tiến bộ, với tình yêu thương con người sâu sắc và “tình hữu ái vô sản”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy và tăng cường tình đoàn kết, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước, các tổ chức, các lực lượng, các nhân sĩ và của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa và công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta. Trong đấu tranh ngoại giao, Người không chỉ chú trọng phát huy tính pháp lý quốc tế, mà còn đề cao chính nghĩa, vận dụng những giá trị

nhân văn truyền thống Việt Nam cũng như những tư tưởng nhân văn phổ biến, tiến bộ của nhân loại để giải quyết công việc.

Như vậy, có thể khẳng định, cơ sở lý luận của sức mạnh nhân văn Việt Nam chính là các giá trị nhân văn truyền thống của dân tộc được Đảng ta kế thừa và phát triển dưới ánh sáng chủ nghĩa nhân văn mác-xít và tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Do vậy, về phương diện lý luận, việc phát huy các giá trị nhân văn cao đẹp trong quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội là đúng quy luật, phù hợp lợi ích dân tộc, ý nguyện của nhân dân cũng như các giá trị của nhân loại và thời đại.

Cơ sở thực tiễn của sức mạnh nhân văn Việt Nam chính là những ứng xử mang tính thu phục nhân tâm của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập, tự do và trong công cuộc đổi mới. Trong kháng chiến chống Pháp, Việt Nam hiện thân của khát vọng độc lập dân tộc, được các dân tộc bị áp bức và thuộc địa khắp nơi noi theo trong công cuộc đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ. Với thắng lợi trước đế quốc Mỹ, Việt Nam tiếp tục là nguồn cổ vũ để các dân tộc bị áp bức đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân mới. Thực hiện thành công công cuộc đổi mới với thành tích xóa đói, giảm nghèo, hoàn tất sớm các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, Việt Nam đang trở thành hình mẫu của sự phát triển năng động, đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các công việc chung của thế giới.

(8) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t. 1, tr. 491

Minh chứng gần đây nhất là việc Việt Nam nổi lên như một “hình mẫu thành công” với các giá trị nhân văn cao cả, khi cả nhân loại đang đương đầu với đại dịch COVID-19. Một đất nước với sức mạnh kinh tế còn khiêm tốn, độ mở hội nhập quốc tế cao, đã làm thế giới bất ngờ với số lượng người mắc bệnh thấp, tỷ lệ chữa khỏi rất cao với những ca rất nghiêm trọng. Nhân loại cũng đánh giá cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, đoàn kết trên dưới một lòng, tình nghĩa đồng bào sát son của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của một dân tộc tuy còn khó khăn, nhưng sẵn sàng hỗ trợ cho bạn bè, đối tác; cảm phục trước tinh thần trách nhiệm gương cao ngọn cờ đoàn kết ASEAN, hợp tác đa phương, kết nối các quốc gia để cùng nhau vượt qua đại dịch thế kỷ. Có thể thấy, nếu như trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Việt Nam là lương tri của nhân loại, thì hiện nay hình ảnh Việt Nam như một biểu tượng nhân văn đang nổi bật trên thế giới. Hãng thông tấn hàng đầu của Mỹ CNN nhận định về sáng kiến ATM gạo trợ giúp những người khó khăn trong đại dịch COVID-19 của Việt Nam: “Việc này tuyệt vời đến mức khó tin”⁽⁹⁾. Những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam bày tỏ: “Cảm ơn nghĩa cử của các bạn, cảm ơn sự hy sinh, cảm ơn sự tử tế, cảm ơn lòng nhân từ” và “với sức mạnh của các bạn, chúng tôi không sợ gì nữa”⁽¹⁰⁾.

Nguyên nhân của thành công này, trước hết là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với mục tiêu nhân văn tối thượng, xuyên suốt: “Tất cả vì nhân dân”. Thành công đó còn dựa trên nền tảng truyền thống nhân văn,

mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Nhờ tinh thần nhân văn, chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm cao cả của một quốc gia thủy chung, tình nghĩa đối với bạn bè, đối tác. Sức mạnh nhân văn thể hiện từ *Lời kêu gọi quốc dân, đồng bào* của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt và hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, đến những chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, vai trò của Quốc hội, những chỉ thị, hành động sát cánh cùng nhân dân của các cấp lãnh đạo từ Bộ Chính trị đến các bộ, ngành, địa phương. Sức mạnh đó cũng thể hiện ở những nỗ lực trên tuyến đầu của các lực lượng y tế, quân đội, công an; ở những nghĩa cử dành cho đồng bào trong nước, ngoài nước và cả người nước ngoài ở Việt Nam. Sức mạnh nhân văn Việt Nam còn thể hiện ở những chuyến hàng viện trợ đầy nghĩa tình cho bạn bè gần xa, sự chung tay cùng cộng đồng ASEAN và quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch.

Như vậy, có thể thấy rằng, sức mạnh nhân văn Việt Nam hiện nay được phát huy từ cả bên trong và bên ngoài. Đối với bên trong, đó là việc thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”,

(9) Alicia Lee: “Rice ATMs’ provide free rice for people out of work in Vietnam due to the coronavirus crisis”, <https://edition.cnn.com/2020/04/13/world/coronavirus-vietnam-rice-atm-trnd/index.html>, 13-4-2020

(10) <https://zingnews.vn/nguoi-nuoc-ngoai-dong-loat-nhan-cam-on-viet-nam-giua-mua-dich-post1074397.html>

“Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là việc xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam thấm nhuần các giá trị nhân văn truyền thống và tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Đối với bên ngoài, đó là việc kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, nêu cao thượng tôn pháp luật, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia xử lý các vấn đề chung của nhân loại. Qua đó, thế giới nhìn nhận Việt Nam như một quốc gia với mục tiêu cao cả vì dân giàu, nước mạnh, phát triển bền vững vì con người và bảo vệ tự nhiên; một quốc gia nỗ lực đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển bền vững của nhân loại. Bạn bè quốc tế nhìn con người Việt Nam, mà trước hết là qua các nhà lãnh đạo, các nhà ngoại giao, qua người dân như hiện thân của những con người kiên cường nhưng hòa hiếu, độc lập, tự chủ nhưng đầy trách nhiệm với công việc chung của nhân loại. Với mục đích sáng rõ “Tất cả vì nhân dân”, cách làm độc đáo và sáng tạo, với sức mạnh toàn dân, những nỗ lực bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chinh phục niềm tin của cộng đồng quốc tế.

Trong thời kỳ mới “hậu đại dịch”, nhân loại chắc chắn sẽ có những đổi thay sâu sắc. Đất nước ta cũng sẽ có những chuyển đổi trên nhiều mặt để phù hợp với “trạng thái bình thường mới”, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những khiếm khuyết bộc lộ trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, phát huy sức mạnh nhân văn dưới ánh sáng của tư tưởng nhân văn Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vẫn luôn là phương cách cần thiết để gia tăng nội lực, huy động ngoại lực. Đối với quốc gia, việc nêu cao các mục tiêu “hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn

lãnh thổ” và “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phát triển bền vững giúp tập hợp và huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cô lập những thế lực âm mưu gây bất ổn, phá hoại nền hòa bình và độc lập dân tộc. Đảng hiệu triệu toàn dân với những mục tiêu nhân văn cao cả nhằm khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc để tập trung mọi nguồn lực tạo đột phá phát triển. Đồng thời, nêu cao giá trị nhân văn dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giúp mình định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, đấu tranh với sự mập mờ, các chiêu bài núp bóng cái gọi là “các giá trị phổ quát”, hoặc là chủ nghĩa nhân văn mang tính cải lương, phản cách mạng.

Đối với cộng đồng quốc tế, thông qua việc nêu cao thông điệp nhân văn vì hòa bình, ổn định, xây dựng lòng tin, phát triển bền vững và thượng tôn pháp luật, Việt Nam có thể tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại theo chiều rộng, đồng thời đưa các mối quan hệ đã xác lập đi vào chiều sâu vì các lợi ích chung. Với sức hấp dẫn của hòa bình, ổn định, an toàn, thân thiện và sự phát triển năng động, Việt Nam tiếp tục thu hút các nguồn lực bên ngoài để phát triển bền vững. Việc nêu cao chính nghĩa, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, vì an ninh, ổn định của khu vực và thế giới, góp phần thuyết phục cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam hóa giải thách thức đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trên cơ sở các giá trị nhân văn chung, Việt Nam cũng có khả năng tham gia các tập hợp lực lượng xử lý các vấn đề toàn cầu và chung tay cùng các lực lượng tiến bộ trên thế giới đấu tranh vì sự nghiệp chung của nhân loại. □